
รายงานการจดัโครงการ AIPA สัญจร ครัง้ที่ ๔ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
วันพฤหสับดีที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      
 

โครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล            
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก พ.อ.อ. ปัญญา สระทองอุ่น 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด-
พระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ. นรชัย กฤษณเกษกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอําเภอ-
พระนครศรีอยุธยา นางสาวน้ําทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่-
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ นายสุเพชร ยอดตา ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา และนายนิพนธ์ เปรมกมล 
หัวหน้าสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน ๑๗๐ คน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จํานวน ๑๖ โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยาในการ-
ประสานงาน 

 

ในพิธีเปิดโครงการ นางชลลดา  กันคล้อย  ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน
การจัดโครงการ AIPA สัญจร ว่าเป็นกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดโครงการ AIPA สัญจร มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน และการทํางานของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – 
Parliamentary Assembly : AIPA) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการทํางาน
ของอาเซียนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเปิดโครงการ 
โดยกล่าวถึงการเล็งเห็นความสําคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ของรัฐสภา 
จึงได้จัดโครงการ AIPA สัญจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน ประชาคมอาเซียน และการทํางานของ
สมัชชารัฐสภาอาเซียนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้จาก
การจัดโครงการ ไปต่อยอดในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 

 
นางสายทพิย์  เชาวลิตถวิล  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปดิโครงการ AIPA สัญจร ครัง้ที่ ๔ 
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ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “สมัชชารัฐสภาอาเซียน” โดย ดร. วิทยา  อินาลา  อดีตสมาชิก-
วุฒิสภา จังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานเรื่องอาเซียน ความสําคัญของสามเสาหลัก
ในประชาคมอาเซียน ได้แก่ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักด้านเศรษฐกิจ และเสาหลักด้านสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการทํางาน
ของอาเซียนที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนในฐานะฝ่าย-
บริหาร และการทํางานของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ที่จัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อพิจารณานโยบาย
และกฎหมายต่าง ๆ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ โดยจะมีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบรรลุข้อตกลงต่าง ๆ    
ของอาเซียน ทําให้ภูมิภาคอาเซียนมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี นอกจากนี้ AIPA ยังมุ่งสร้างความสอดคล้อง
ทางกฎหมายของประเทศสมาชิก AIPA เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อมีการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เยาวชนควรทราบข้อมูลของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และมีการพัฒนา
ตนเองในเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการของอาเซียน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคน     
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้  
 

 
 
ดร. วิทยา  อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา บรรยายในหัวข้อ “สมัชชารฐัสภาอาเซยีน” 
 

จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรผู้อภิปราย ประกอบด้วย นางสาวจิรกาญจน์  สงวนพวก  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน-
สมัชชารัฐสภาอาเซียน และ นายนิพนธ์ เปรมกมล หัวหน้าสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ดําเนินการ-
อภิปราย ได้แก่ นางสาวอิศราพร  พร้อมเพรียงพันธ์ุ นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ สํานักองค์การรัฐสภาระหว่าง-
ประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

นางสาวจิรกาญจน์  สงวนพวก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้กล่าวถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของกลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการทําหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาในการเดินทาง
ไปเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ สมัชชารัฐสภาอาเซียนในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทําหน้าที่
พิจารณากฎหมายที่สอดคล้องกับเรื่องที่อาเซียนให้ความสําคัญ อีกทั้งสนับสนุนการทํางานของอาเซียนในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดโครงการ AIPA สัญจร จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาเซียนในเรื่องดังกล่าว และเพื่อ
แนะนํา AIPA ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมของ AIPA ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) เว็บไซต์
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ของสํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ www.aipasecretariat.org ซึ่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรม
และการทํางานของสํานักงานเลขาธิการ AIPA และข่าวสารของประเทศสมาชิก AIPA ๒) เว็บไซต์ของรัฐสภา 
ได้แก่ www.parliament.go.th ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของรัฐสภา ๑๐ ประเทศในอาเซียน และการแลกเปลี่ยนการเยือน
ของรัฐสภา และ ๓) เฟซบุ๊กของกลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ www.facebook.com/aipathailand  
ซึ่งมีข้อมูลการทํากิจกรรมการจัดโครงการ AIPA สัญจร ที่ผ่านมา โดยในอนาคตจะเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
ของ AIPA นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าเยาวชน
ควรฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และอาจเพิ่มเติมทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการแข่งขันกับเยาวชนประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

 

นายนิพนธ์  เปรมกมล หัวหน้าสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
การจัดต้ังสํานักงานรัฐสภาจังหวัด ๖ แห่งของรัฐสภา และได้กล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของสํานักงานรัฐสภาพระนคร-
ศรีอยุธยา ดังนี้ ๑) เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตย ๒) สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ๓) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๔) เป็นศูนย์ประสานงานด้านนิติบัญญัติ และ ๕) เป็นศูนย์รวม
การให้บริการทุกประเภท โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การทํางานของสํานักงานรัฐสภาพระนคร-
ศรีอยุธยาจากการจัดรายการวิทยุ เฟซบุ๊กของสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อพบกับ
ประชาชน โดยได้ยกตัวอย่างการทํางานของสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา ในการช่วยประสานงาน
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และปัญหาบ่อขยะที่
อําเภอนครหลวง ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานรัฐสภา-
พระนครศรีอยุธยาจะสนับสนุนในการให้ข้อมูลความรู้เรื่องประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง ผลดี และผลเสีย
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนและประชาชนได้รับทราบ  

  

ในช่วงบ่ายเป็นการทํากิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (workshop) ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ในหัวข้อ “บทบาทของเยาวชนไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน” ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในเรื่องสมัชชารัฐสภาอาเซียน และการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการตอบคําถามและการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน  

 
 

 
 

การอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของสํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน” 
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ในพิธีปิดโครงการ นางชลลดา  กันคล้อย ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้มอบ
เกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 
 

นางชลลดา  กันคล้อย  ผู้อํานวยการสํานกัองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ได้มอบเกียรติบัตร 
ให้แก่ตัวแทนนักเรียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๔ 

 
 การจัดโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับความร่วมมือจาก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ เป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ได้สาระความรู้เกี่ยวกับ AIPA และอาเซียน ควบคู่
กับความสนุกสนาน รวมทั้งต้องการให้จัดโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

ในการจัดโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสนามกีฬา-
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ ดังนี้ 

๑.  เวลาในการจัดเตรียมโครงการ AIPA สัญจร มีค่อนข้างน้อย ทําให้การประสานงานกับสํานักงาน-
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ในการส่งหนังสือเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่าง
กระชั้นชิด ทําให้ได้รับแบบตอบรับจากโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการช้า ส่งผลให้ได้รับรายชื่อโรงเรียนที่   
เข้าร่วมโครงการช้าเช่นกัน  

๒.  การเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ AIPA สัญจร ในเวลากระชั้นชิด เนื่องจากพบว่าสถานที่มีความคับแคบ 
ทําให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการ และต้องส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓ อย่างเร่งด่วน เพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการแจ้งเปลี่ยน
สถานที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสํานักงานรัฐสภาพระนครศรีอยุธยาในการแจ้งเรื่องดังกล่าว 

   
 
 



- ๕ - 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การจัดโครงการในครั้งต่อไป ควรมีเวลาในการจัดเตรียมโครงการมากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการประสานงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเตรียมจัดโครงการ AIPA สัญจร เป็นเรื่องของการ-
ประสานงานเป็นส่วนใหญ่ หากมีเวลามากพอ จะทําให้การประสานงานส่วนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และไม่กระชั้นชิดเกินไป 

๒. ควรส่งแผนผังการจัดห้องสําหรับจัดโครงการ AIPA สัญจร ให้สํานักงานรัฐสภาจังหวัดทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้สามารถจัดหาสถานที่จัดโครงการที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:ake/AIPA สัญจร ครั้งที่ 4/รายงานโครงการ AIPA สัญจร ครั้งที่ 4/31-7-57/9.18 น. 




